

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๒๐๕/ว.๑๓๔



สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การประสานงานและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สำนักงาน ป.ป.ช.) เกี่ยวกับเรื่องการทุจริต

เรียน กระทรวง ทบวง กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓ นายกรัฐมนตรี เสนอว่า ในช่วงนี้มีข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับการทุจริตในวงราชการเกิดขึ้นบ่อย นอกจากนี้ในการสัมมนาต่าง ๆ จะมีการนำเรื่องการทุจริตขึ้นเป็นประเด็นอภิปรายอยู่เสมอ รวมทั้งภาคเอกชนเองก็เคยตั้งข้อสังเกตให้นายกรัฐมนตรีทราบ ซึ่งข่าวดังกล่าวนี้จะมีผลกระทบต่อรัฐบาลมาก เพราะรัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ให้เกิดการรั่วไหลในการใช้จ่ายงบประมาณ และหากไม่เป็นความจริงก็จะทำให้เสื่อมเสียต่อความเชื่อถือที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ดังนั้นหากมีข่าวเกี่ยวข้อง กระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจใด ก็ควรมีการชี้แจงและแสดงข้อมูล รวมทั้งควรมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงด้วย ไม่ควรปล่อยให้ข่าวผ่านไปโดยไม่มีการชี้แจงหรือติดตามตรวจสอบ ในอดีตเมื่อครั้งที่สำนักงาน ป.ป.ช. ยังสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เคยมีการมอบหมายให้ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของข่าวการทุจริตบางเรื่องให้รัฐบาลทราบ แต่เมื่อบัดนี้มีการยุบสำนักงานดังกล่าวและไปจัดตั้งเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีสำนักงานของตนเองเป็นหน่วยงานอิสระ มีอำนาจหน้าที่ได้สวนข้อเท็จจริงสรุปสำนวนและวินิจฉัยเกี่ยวกับการทุจริต การขอให้ตรวจสอบต้องใช้วิธีประสานงานและให้ความร่วมมือแก่ ป.ป.ช. จึงให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับสำนักงาน ป.ป.ช. หากมีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตในเรื่องใดขอให้เรียกข้อมูลเพื่อตรวจสอบให้เรื่องกระจ่างด้วย ถ้าประสงค์จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม รัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือทุกประการ โดยให้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออาจประสานไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการเพื่อจัดส่งข้อมูลให้ต่อไป ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้ความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการคณะกรรมการในการดำเนินการดังกล่าวด้วย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เครืองาม)

เลขาธิการคณะกรรมการ

สำนักบริหารการประชุมคณะกรรมการ

โทร. ๒๕๐๕๒๓๓ โทรสาร ๒๕๑๐๖๒๓